



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ สภากองการบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้มีมติในการประชุมสภากองการบริหารส่วน ตำบลห้วยสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการโอน เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายละเอียดโครงการประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำชี้แจงงบประมาณเดิม

โครงการลำดับที่ ๐๗. โครงการขุดลอกสระหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำ โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) หน้า ๗ ลำดับที่ ๖  
งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณใหม่

โครงการลำดับที่ ๐๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๓๕  
งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๘๐๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ [www.hr.go.th](http://www.hr.go.th)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ประกาศการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อนุมัติแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การประกาศการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสดังกล่าวที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ดังนั้น จึงขออนุมัติเผยแพร่ประกาศการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ [www.hr.go.th](http://www.hr.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางนันทิชา แก่ลั่วกล้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวตรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติให้เผยแพร่ผ่าน [www.hr.go.th](http://www.hr.go.th)

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ